

THÁI THỤY

Đánh thức tiềm năng vùng nuôi rươi

Những năm qua, nghề nuôi rươi ở Thái Thụy cơ bản mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập cao cho người dân. Tuy nhiên, ở các xã vùng ven, cửa sông trên địa bàn huyện như Thụy Việt, Hồng Dũng, Thụy Ninh, nghề nuôi rươi vẫn còn phụ thuộc vào tự nhiên, chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có.



Hàng trăm hộ dân xã Thụy Việt (Thái Thụy) thu hoạch rươi.

Vào những ngày này, trên các bãi bồi ven sông Hóa thuộc địa bàn các xã Thụy Việt, Hồng Dũng, Thụy Ninh, người dân đang nhộn nhịp thu hoạch rươi. Mỗi bước vào đầu vụ, sản lượng thu hoạch đạt chưa nhiều nhưng giá bán lại cao nên người dân rất phấn khởi. Trung bình mỗi hộ thu được từ 2 - 3kg rươi/sào, với giá bán từ 480.000 - 500.000/kg cũng thu về từ 1 - 1,5 triệu đồng/sào. Bà Nguyễn Thị Luyến, xã Hồng Dũng cho biết: Các hộ dân đã tự đắp tôn cao bờ tại bãi bồi ven sông để hình thành các ruộng, đầm có cống nước ra, vào để lấy giống rươi tự nhiên vào sinh trưởng phát triển rồi thu hoạch. Do việc nuôi rươi của người dân ở đây phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên nên có năm được năm không.

Hồng Dũng nằm gần cửa sông Hóa đổ ra biển nên nguồn nước ở đây là nước lợ, thích hợp cho loài rươi sinh sống, phát triển. Toàn xã có 143 hộ nuôi rươi với tổng diện tích 38ha. Ông Bùi Hữu Chi, Giám đốc HTX SXKD sản phẩm rươi xã Hồng Dũng cho biết: Do là xã thuần nông nên rươi được xác định là con đường sản cho thu nhập cao. Những năm gần đây, một số hộ áp dụng mô hình sản xuất lúa kết hợp nuôi rươi, cho thu hoạch sản lượng khá cao, từ 10 - 15kg



Thương lái đến tận cánh đồng thu mua rươi.

rươi/sào, thóc đạt vài chục kg/sào, đạt thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình này tại xã trước đây còn mang tính tự phát, chưa nhân rộng được ra các hộ nuôi khác nên hiệu quả kinh tế vùng nuôi rươi, xã đang tích cực phối hợp với ngành chức năng huyện triển khai thí điểm mô hình sản xuất lúa chất lượng kết hợp với nuôi rươi tại vùng nuôi rươi của địa phương. Đến nay, xã đã thành lập HTX SXKD sản phẩm rươi để tổ chức sản xuất và đảm nhiệm các khâu dịch vụ. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao mô hình tới xã viên, từ đó giúp người dân

tiếp cận với kỹ thuật và phương thức sản xuất lúa hữu cơ và phương pháp nuôi rươi mới; lựa chọn giống lúa chất lượng cao tốt chức sản xuất trên diện tích đang thu hoạch rươi hàng năm, áp dụng quy trình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi...

Hiện nay, tại huyện Thái Thụy vùng rươi phân bố tự nhiên theo triền sông, bãi triều ven sông với tổng diện tích hơn 133ha, gồm các xã: Thụy Việt 75ha, Hồng Dũng 38ha, Thụy Ninh 20ha. Theo ông Lê Văn Hoan, cán bộ thủy sản, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Trước đây, việc nuôi rươi tại huyện mới chỉ dừng lại ở việc khoanh vùng tự nhiên nơi có rươi sinh

sống. Người dân bước đầu có tiềm hành đắp tôn cao bờ bao, hệ thống kênh mương, cửa cống để chủ động tháo nước, rửa bãi và lấy giống tự nhiên, bãi được trồng cỏ hoặc lúa để cải tạo khu vực đầm tơi xốp và dinh dưỡng cho rươi phát triển. Người dân cũng tiến hành cải tạo đáy bãi bằng cây xối tạo độ tơi xốp và tăng dinh dưỡng khu vực bùn đáy để lấy giống tự nhiên và thu hoạch. Mô hình nuôi này chủ yếu phụ thuộc vào tự nhiên, chi phí, năng suất nuôi thấp và không chắc chắn trong sản xuất, có thể có rươi hoặc không. Bên cạnh đó, việc sản xuất lúa kết hợp nuôi rươi tại các xã còn mang tính tự phát, chưa theo quy hoạch nên diện tích manh mún, nhỏ lẻ và khó khăn trong quản lý, điều hành. Người dân còn ít kinh nghiệm và chưa nắm được quy trình về kỹ thuật quản lý môi trường và tác động kỹ thuật cải tạo vùng khoanh nuôi nên năng suất lúa, rươi vẫn còn thấp, hiệu quả kinh tế vùng canh tác chưa cao. Vì vậy, để nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo, hiệu quả nghề nuôi rươi, huyện đã xây dựng và triển khai thí điểm mô hình sản xuất lúa chất lượng cao kết hợp nuôi rươi tại các xã Thụy Việt, Hồng Dũng, Thụy Ninh, Thụy Việt, Hồng Dũng với tổng diện tích 133ha. Dự kiến, mô hình này sẽ cho sản lượng 1.110kg rươi/ha và 1.945kg thóc/ha, doanh thu trên 250 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp 2 lần so với sản xuất lúa và thu rươi truyền thống trước đây và còn tạo ra được sản phẩm lúa gạo hữu cơ, sản phẩm rươi an toàn thực phẩm.

Để triển khai thực hiện thí điểm mô hình sản xuất lúa chất lượng kết hợp nuôi rươi đạt hiệu quả, ngành Nông nghiệp huyện đã và đang tích cực phối hợp với 3 xã Thụy Việt, Thụy Ninh, Hồng Dũng tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao mô hình đến người dân. Hỗ trợ các xã thành lập HTX SXKD lúa gạo hữu cơ, sản phẩm rươi; khuyến khích từng bước bỏ bờ ngăn, tiến tới bỏ bờ thửa để tăng quy mô đồng ruộng, tiết kiệm đất, thuận lợi trong quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất, tiết kiệm công tác đầu tư công trình hạ tầng; lựa chọn giống lúa chất lượng cao tổ chức sản xuất trên diện tích đang thu hoạch rươi hàng năm, áp dụng quy trình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi. Hỗ trợ các xã mua sắm thiết bị văn phòng HTX, kho, thiết bị bảo quản, thiết bị sấy, máy xay xát lúa gạo, máy đóng gói đủ điều kiện an toàn thực phẩm với công suất phù hợp; hỗ trợ bao bì nhãn mác, tem, mã QR truy xuất nguồn gốc; xây dựng trang thông tin điện tử để quảng bá và giới thiệu sản phẩm lúa gạo và rươi của địa phương...

TRẦN TUẤN

Lan tỏa phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nhận thấy rõ lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, người dân trên địa bàn tỉnh đã thay đổi nhận thức, tích cực thực hiện để nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường và góp phần xây dựng quê hương sớm trở thành nông thôn mới năng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ khi mua và lắp bình nước nóng năng lượng mặt trời để sử dụng, gia đình ông Vũ Văn Cách, thôn Hành Dũng Nghĩa, xã Duy Nhất (Vũ Thu) cảm thấy sinh hoạt trong gia đình tiện lợi hơn và mỗi tháng tiết kiệm được một khoản tiền điện. Ông Cách cho biết: Dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời, ngày nào gia đình cũng có nước nóng mà không còn lo lắng chi phí tiền điện và cũng rất an toàn. Có nước nóng tắm thì người cũng nhanh sạch hơn và khi đun nấu cũng nhanh sôi, đỡ tốn gas hơn rất nhiều so với sử dụng nước lạnh.

Ở xã Duy Nhất, nhiều người dân không chỉ sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời mà còn dùng các thiết bị điện có tính năng tiết kiệm điện như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, đèn chiếu sáng led. Đặc biệt, gần 100 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô gia trại, trang trại đã đầu tư xây dựng, lắp đặt bể biogas xử lý chất thải để lấy khí

làm chất đốt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, chăn nuôi của gia đình. Ông Nguyễn Văn Sỹ, thôn Hành Dũng Nghĩa chia sẻ: Gia trại chăn nuôi của gia đình tôi mỗi lứa nuôi 150 con lợn. Nếu không có bể biogas xử lý phân và nước thải thì sẽ rất ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và phát sinh dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Nhờ có bể biogas, gia đình tôi có nguồn khí đốt dồi dào, đủ để nấu thức ăn chăn nuôi vừa không mất tiền nhiên liệu vừa giảm chi phí mua cám chăn nuôi, tính ra mỗi tạ lợn tiết kiệm được khoảng 500.000 đồng tiền cám công nghiệp.

Xã Duy Nhất có 10 thôn với hơn 200 hộ. Đến nay, cơ bản người dân trong xã đều thực hiện tốt việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ông Phạm Ngọc Bùi, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Bên cạnh việc tích cực phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng các mô hình hộ dân sử dụng bể biogas, đèn năng lượng mặt trời, tấm pin điện mặt trời áp mái cho hiệu quả kinh tế từ đó nhân rộng để các tầng lớp nhân dân áp dụng.

Không riêng xã Duy Nhất, phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã lan tỏa đến đồng bào người dân ở các địa phương trong tỉnh. Ông Hà

Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) cho biết: 5 năm qua, Trung tâm đã tổ chức 47 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho hơn 8.500 hộ dân, hỗ trợ cho 2.950 gia đình mua bình nước nóng năng lượng mặt trời với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Từ những mô hình được hỗ trợ và nhận thấy rõ lợi ích kinh tế - xã hội của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngày càng có nhiều gia đình, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hưởng ứng. Ngoài thay đổi thói quen, ý thức sử dụng tiết kiệm điện, các tầng lớp nhân dân còn chủ động thực hiện các ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới máy móc, công nghệ ứng. Ông Phạm Ngọc Bùi, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Bên cạnh việc tích cực phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng các mô hình hộ dân sử dụng bể biogas, đèn năng lượng mặt trời, tấm pin điện mặt trời áp mái cho hiệu quả kinh tế từ đó nhân rộng để các tầng lớp nhân dân áp dụng.

Việc người dân tích cực tham gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã và đang mang lại lợi ích kinh tế cho mỗi gia đình, doanh nghiệp và góp phần chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện phong trào thấp sáng đường quê xây dựng nông thôn mới năng cao ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

KHÁC QUẢN



Gia đình ông Vũ Văn Cách, thôn Hành Dũng Nghĩa, xã Duy Nhất (Vũ Thu) lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt.

Xác định thực hiện các hoạt động nhân đạo là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Kiến Xương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội, giúp họ vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Với phương châm "cứu trợ tại chỗ" là chính, Hội CTĐ huyện Kiến Xương đã xây dựng, bổ sung quỹ nhân đạo hàng năm bằng nhiều biện pháp, hình thức đa dạng để chủ động cho việc cứu trợ thường xuyên của Hội. Đến nay, 100% hội CTĐ xã, thị trấn, trường học đều có quỹ nhân đạo và duy trì, mở rộng mô hình đặt hòm quỹ nhân đạo ở các đền, chùa, viết thư thỉnh gọi trợ giúp từ con em xa quê và mô hình nuôi lợn đất nhân đạo tại các trường học. Nguồn quỹ nhân đạo của Hội được sử dụng đúng mục đích, phục vụ cho các hoạt động cứu trợ đột xuất, tai nạn rủi ro, trao quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, học sinh nghèo. Vì thế, các hoạt động nhân đạo đã lan tỏa nhanh, thu hút nhiều cơ quan, tổ chức tham gia, đạt kết quả cao với tổng trị giá cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo trong 5 năm (2016 - 2021) đạt trên 11,5 tỷ đồng. Đặc biệt, các cấp hội CTĐ trong huyện còn tích cực làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, giới thiệu địa chỉ nhân đạo, kêu gọi tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân tặng quà, cứu trợ các trường học đặc biệt khó khăn. Đã có 26 doanh

Đa dạng hoạt động nhân đạo ở Kiến Xương



Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương hỗ trợ kinh phí xây nhà tình thương cho hộ nghèo.

nh nghiệp trong và ngoài huyện thường xuyên đồng hành cùng các cấp hội trong hoạt động nhân đạo. Nhiều cơ sở hội đã sáng tạo như: đặt hòm từ thiện nơi công cộng; kêu gọi tấm lòng hảo tâm của con em xa quê ủng hộ các địa chỉ nhân đạo như hội CTĐ các xã: Bình Định, Bình Nguyên, Nam Bình, Thanh Tân. Cùng với đó, toàn Hội đã bảo trợ bền vững cho 136 gia đình

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi tháng 10kg gạo, trong đó Hội CTĐ huyện bảo trợ thường xuyên 104 địa chỉ, cấp xã bảo trợ 32 địa chỉ. Điển hình như xã Thanh Tân đã vận động nhà hảo tâm, sự chung tay góp sức của cán bộ, đảng viên địa phương bảo trợ thường xuyên 11 địa chỉ nhân đạo hàng tháng. Ông Trần Thế Dũng, Chủ tịch Hội CTĐ xã Thanh Tân khẳng định: Ngay

khi phát động phong trào "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân góp vào một địa chỉ nhân đạo", địa phương đã duy trì đều đặn các hoạt động nhân đạo, nhận được sự ủng hộ tích cực của toàn dân. Đặc biệt, Hội luôn sáng tạo, đổi mới phương thức vận động nguồn lực và tổ chức sự kiện mời lãnh đạo các cấp, nhà tài trợ trực tiếp tặng quà. Những buổi trao quà thực sự ý nghĩa, được cấp ủy,

chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Cùng với đó, Hội CTĐ huyện Kiến Xương còn tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ kinh phí xây nhà tình thương cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã xây mới 23 nhà, sửa chữa 4 nhà, mỗi nhà hỗ trợ từ 20 - 50 triệu đồng, tổng trị giá trên 2,7 tỷ đồng. Trong đó, Hội CTĐ huyện trích quỹ nhân đạo hỗ trợ 804 triệu đồng, số còn lại do Huyện hội và hội CTĐ các xã, thị trấn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội viên, bà con lối xóm, họ tộc ủng hộ.

Năm 2021 là năm thứ 12 Hội CTĐ huyện Kiến Xương tổ chức vận động hiến máu nhân đạo ở cấp huyện để khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị và cấp cứu người bệnh, lượng máu thu nhận được năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2016 đến nay, Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo huyện đã tổ chức thành công 15 đợt hiến máu với trên 5.000 lượt người đăng ký tham gia, thu được 3.694 đơn vị máu.

Để đồng hành cùng những người yếu thế vượt qua khó khăn, thời gian tới, Hội CTĐ huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị sẵn nguồn lực để hỗ trợ cho người dân. Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm mở rộng và đa dạng các hoạt động trợ giúp nhân đạo, từ đó nhân lên tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

THU THỤY

Giúp đỡ người và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm, hỗ trợ đột xuất cho bà Trần Thị Sơn, thôn Nguyệt Lâm 3, xã Vũ Bình (Kiến Xương). Bà Trần Thị Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: không có anh em ruột, bị mắc bệnh thần kinh, mắt bị mù lòa, thường xuyên đau ốm. Mọi sinh hoạt hàng ngày bà phải nhờ vào sự giúp đỡ của người họ hàng cạnh nhà. Bà hiện đang ở một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, đột nát. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ bà 3 triệu đồng để giúp bà với bớt khó khăn trong cuộc sống.

THU HOÀI

- Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện vừa tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình ông Triệu Sỹ Tạng, thôn Thụy Lũng Nam, xã Quốc Tuấn.



Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương trao quà cho gia đình ông Triệu Sỹ Tạng.

Ông Triệu Sỹ Tạng từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và xuất ngũ trở về địa phương. Gia đình ông Tạng có con gái sinh năm 1995 bị tâm thần, điều kiện kinh tế vì thế hết sức khó khăn. Sau 4 tháng thi công, ngôi nhà tình nghĩa rộng 60m² với tổng trị giá gần 200 triệu đồng đã được hoàn thành. Toàn bộ nguồn kinh phí được MTTQ huyện, xã và Hội Chữ thập đỏ huyện vận động từ nguồn xã hội hóa để giúp đỡ gia đình ông Tạng.

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện và các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân xã Quốc Tuấn đã tặng quà gia đình ông Tạng, động viên gia đình ông vươn lên trong cuộc sống.

TIẾN DAT